

## เครื่องปรับอากาศ Sydney NSW โทรเลย

### ระบบอากาศกลางของคุณสามารถจัดการกับความอบอุ่นในช่วงฤดูร้อนได้หรือไม่?

(NC) - คุณพึ่งอากาศกลางเพื่อให้ได้ความอบอุ่นในฤดูร้อนและความชื้นมากขึ้นหรือไม่? ถ้าเป็นเช่นนั้นขณะนี้ในช่วงเวลาเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณยังคงอยู่ในรูปแบบปลายด้านบน ถ้าคุณไม่สามารถรักษาได้ระบบระบายความร้อนของคุณจะทนต่อการลดประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างสม่ำเสมอ ในขณะที่การใช้พลังงานและค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคจะเพิ่มขึ้น ในขณะที่มีงานบำรุงรักษาบางอย่างที่คุณสามารถทำได้เพื่อยืดอายุการใช้งานอุปกรณ์ของคุณและยังคงรักษาประสิทธิภาพไว้ได้ในที่สุดงานอื่น ๆ ที่เหลือจะเป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้เชี่ยวชาญ บางจุดง่ายที่เจ้าของบ้านประเภทใดก็ได้ควรรวมถึง: ตัวกรองควรได้รับการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอหรือเปลี่ยนใหม่ (บางชิ้นสามารถนำมารีไซเคิลได้ในขณะที่บางชิ้นต้องนำมาทดแทน) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน่วยความดันด้านนอกมีการไหลเวียนของอากาศที่เหมาะสมโดยการตรวจสอบว่ามีบริเวณรอบ ๆ อุปกรณ์ที่ถูกบล็อกจากอนุภาคซึ่งมีการติดตั้งเพียงอย่างน้อยสองฟุต งานบำรุงรักษาอื่น ๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นอย่างดีจากช่างเทคนิคที่ผ่านการฝึกอบรมมีความสอดคล้องกัน: ควรทำความสะอาดขดลวดระเหยในตู้และทำความสะอาดตามความจำเป็นด้วยเช่นกันสิ่งสกปรกช่วยลดการไหลเวียนของอากาศและป้องกันขดลวดลดความสามารถในการปรับอากาศของระบบ: ขดลวดคอนเดนเซอร์ภายนอกสามารถสกปรกได้และควรทำความสะอาด

ควรตรวจสอบครีบอลูมิเนียมบนเครื่องระเหยรวมทั้งขดลวดคอนเดนเซอร์ภายนอกเช่นกันและถ้าจำเป็นให้ยึดตัวเพื่อให้อุ่นใจว่าไม่ได้มีการปิดกั้นการไหลของอากาศ

ท่อจ่ายและท่ออากาศกลับควรตรวจสอบการรั่วไหล

ผู้เชี่ยวชาญด้านการแก้ปัญหาแบบมืออาชีพสามารถตรวจจับและแก้ไขปัญหาการรั่วซึมของท่ออากาศที่อาจทำให้อากาศที่นำกลับสามารถรั่วซึมออกไปได้นอกจากนี้ยังมีอากาศอุ่น ๆ เพื่อรั่วซึมทั้งไปด้วยจำนวนมหาศาล [ระบบปรับอากาศแบบ Ducted Sydney](#) ตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่ามีแรงกดดันในการทำงานที่เหมาะสมในวงจรทำความเย็น

ช่างเทคนิคที่ได้รับการรับรองจะมีอุปกรณ์และประสบการณ์ที่จำเป็นในการกำหนดว่าระบบปรับอากาศของคุณใช้งานได้ดีเท่าที่ควร

เพื่อหาผู้เชี่ยวชาญด้านการทำความเย็นที่เหมาะสมลงไปให้องค์กรหาโลโก้ธุรกิจของผู้เข้าร่วมระบบ HRAC -

ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมและประสบการณ์ที่คุณกำลังหาคือผู้เชี่ยวชาญด้านการทำความเย็นและระบายความร้อนของแคนาดา (HRAC) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม:

<https://teknicoolairconditioning.com.au/services/specials-air-conditioning-systems/>